

ความก้าวหน้าการจัดจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

เรียบเรียงโดย นางสาวประภัสสร ทัสสกุลพนิช
ส่วนน้ำเสี้ยวอุตสาหกรรม

กรมควบคุมมลพิษได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพัน 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ในวงเงิน 584,248,800 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการปนเปื้อนของห้วยคลิตี้และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การตุดตะกอนท้องน้ำและตะกอนหน้าฝายดักตะกอนเดิมเพื่อนำไปฝังกลบ การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่เดิมและพื้นที่ปนเปื้อนเนื่องจากกิจกรรมแต่งแร่ การสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้กับสาธารณชนและประชาชนในพื้นที่ โดยกรมควบคุมมลพิษได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 453/2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดการดำเนินงานการจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี และคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 454/2558 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ และผู้แทนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีหน้าที่จัดทำข้อกำหนดการดำเนินงานและราคากลางของโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อกำหนดการดำเนินงานและราคากลางดังกล่าว โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้



รูปที่ 1 ภาพคณะกรรมการจัดข้อกำหนดการดำเนินงานและราคากลางโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี



รูปที่ 2 ภาพคณะกรรมการฯ เข้าร่วมหารือระเบียบการจัดจ้างกับผู้แทนกรมบัญชีกลาง

การจัดทำข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR) และราคากลางโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง (E-bidding) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของผู้ซื้อของจัดทำเอกสารข้อเสนอเทคนิคและราคา โดยมีกำหนดระยะเวลา 15 วันทำการ ทั้งนี้ ข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR) และราคากลางได้ผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนเสร็จสิ้นแล้ว

การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงูกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการขออนุญาต ประกอบด้วย หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการฯ ขอบเขตการดำเนินโครงการฯ แผนที่แสดงรายละเอียดการขออนุญาต และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอุทยานและเส้นทางขนส่งร่วมกับเจ้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจน ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการขออนุญาต ประกอบด้วย หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการฯ ขอบเขตการดำเนินโครงการฯ แผนที่แสดงรายละเอียดการขออนุญาต และคำขออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาญจนบุรี ได้แจ้งให้สำรวจนับจำนวนต้นไม้ใหญ่ที่มีขนาดวงรอบมากกว่า 50 เซนติเมตรขึ้นไปในพื้นที่ทำการขออนุญาตรวมประมาณ 415 ไร่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขออนุญาตฯ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสำรวจนับจำนวนต้นไม้ใหญ่ที่มีขนาดวงรอบมากกว่า 50 เซนติเมตร โดยกรมควบคุมมลพิษสำรวจร่วมกับผู้แทนกรมป่าไม้ และ ทสจ.กาญจนบุรี ทั้งนี้การสำรวจต้นไม้มีปัญหาอุปสรรคคือ จำนวนเจ้าหน้าที่สำรวจมีปริมาณน้อย และในพื้นที่คลิตี้เป็นฤดูฝนจึงทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานค่อนข้างลำบาก

การขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) กับปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประสานการขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อรังวัดที่ดินและตรวจสอบการครอบครองที่ดินตามกฎหมายฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้กระบวนการจัดจ้าง (E-bidding) และการขออนุญาตใช้พื้นที่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559



รูปที่ 3 ภาพคณะกรรมการฯ เข้าร่วมตรวจพื้นที่กับผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช